



ฟ้าสว่าง

ปีที่ 12 ฉบับที่ 97 ปักษ์หลัง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2549 ราคา 10.-

ม.แม่ฟ้าหลวงสัมมนาปรัชญาของจื้อ

ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ร่วมกับ อติศเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เปิดการสัมมนาปรัชญาของจื้อ ให้เข้าถึงความรู้ของขงจื้อและเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศจีนด้วย

เมื่อวันที่ 4 พ.ย.นี้ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ร่วมกับ นายฟู เซ่อจาง อติศเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยชื่อดังหลายแห่งของประเทศจีน ได้ร่วมเปิดการสัมมนา ปรัชญาของจื้อ มั่นใจมั่นคง สู่อนาคตด้วยปรัชญาของจื้อ ณ หอประชุมสมเด็จพระย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สภาแม่ฟ้าหลวง, นักธุรกิจ, ประชาชน, นักศึกษาเข้าร่วม รวบรวม 500 คน

สำหรับ “ขงจื้อ” ถือว่าเป็นปรัชญาเมธีที่ยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เกิดเมื่อ 8 ปี ก่อนพุทธกาล หรือเมื่อกว่า 2,500 ปี ที่ผ่านมา ในหมู่บ้านคันคาร และยากจน แต่ด้วยความมุ่งมั่นในการศึกษา และอ่านหนังสือมาก ทำให้ต่อมา ได้มีบทบาททางด้านการเมือง และสังคมมาก และเป็นปราชญ์ที่มีการเขียนบทกวีที่ได้รับการยอมรับ มีลูกศิษย์มากมาย “ขงจื้อ” มักยึดถึงคุณธรรมในด้านเมตตา กรุณา ใช้ชีวิตอย่างสงบสุข เรียบง่าย มีคุณธรรม จริยธรรม และสอนให้ลูกศิษย์ รักเพื่อนมนุษย์ และในที่สุด ขงจื้อและลูกศิษย์ ได้จัดตั้งลัทธิที่เรียกว่า “ขงจื้อ” จนเป็นหลักของชาวจีนมากมาย จะซึ่งการสัมมนานี้ทำให้เข้าถึงความรู้ของขงจื้อและเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศจีน ด้วย



ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ร่วมกับ อดีตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เปิดการสัมมนาปรัชญาขงจื้อ ให้เข้าถึงความรู้ของขงจื้อและเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศจีนด้วย

เมื่อวันที่ 4 พ.ย.นี้ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ร่วมกับ นายฟู เซอจาง อดีตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยชื่อดังหลายแห่งของประเทศไทย ได้ร่วมเปิดการสัมมนา ปรัชญาขงจื้อ มั่นใจ มั่นคง สู่อุณหาคด้วยปรัชญาขงจื้อ ณ หอประชุมสมเด็จพระย่าฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สภาแม่ฟ้าหลวง,นักธุรกิจ,ประชาชน,นักศึกษาเข้าร่วม รวบรวม 500 คน

สำหรับ “ขงจื้อ” ถือว่าเป็นปรัชญาเมธีที่ยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เกิดเมื่อ 8 ปี ก่อนพุทธกาล หรือเมื่อกว่า 2,500 ปี ที่ผ่านมา ในหมู่บ้านดินแดน และยากจน แต่ด้วยความมุ่งมั่นในการศึกษา และอ่านหนังสือมาก ทำให้ต่อมา ได้มีบทบาททางด้านการเมือง และสังคมมาก และเป็นปราชญ์ที่มีการเขียนบทกวีที่ได้รับการยอมรับ มีลูกศิษย์มากมาย “ขงจื้อ” มักย้ำถึงคุณธรรมในด้านเมตตา กรุณา ใช้ชีวิตอย่างสงบสุข เรียบง่าย มีคุณธรรม จริยธรรม และสอนให้ลูกศิษย์ รักเพื่อนมนุษย์ และในที่สุด ขงจื้อและลูกศิษย์ ได้จัดตั้งลัทธิที่เรียกว่า “ขงจื้อ” จนเป็นหลักของชาวจีนมากมาย จะซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ทำให้เข้าถึงความรู้ของขงจื้อและเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศจีน ด้วย

